

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 4 พฤษภาคม 2559

เรื่อง

1. ย้ำเกษตรกรรักษามาตรฐานการผลิต สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรไทย
2. สศก. ส่งทีมวิจัยวางฐานพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไทย-เมียนมาร์
3. เจื่อม.44ทวงที่ดินสปก.
4. ภาพข่าว: ร่วมมือ
5. เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านคาสนงนโยบายแปลงใหญ่รัฐบาลฯ
6. คอถัมน์ ทำเองได้ หายจน: สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ปี 59
7. คอถัมน์ ข่าวสั้น: เตือนป่วยปลอมระบาด
8. สภาเกษตรกรฯค้านร่วม 'ทีพีพี'แฉเปิดทางพีช 'จีเอ็มโอ'ขายในไทย
9. คอถัมน์ จับประเด็น
10. คอถัมน์ สังคมการเมือง: แช็ตเฟซ-ไลน์ไม่ลับจับตาดานาทุ่น'รุกที่

หนังสือพิมพ์

- มติชน
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด

ย้ำเกษตรกรรักษามาตรฐานการผลิต สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรไทย

นางสาวจรรยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ผลจากการที่องค์การการค้าโลก (WTO) มีมติให้ประเทศที่พัฒนาแล้วยกเลิกการอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตร จึงเป็นโอกาสของสินค้าเกษตรของไทยมีอนาคตสดใสในการส่งออกมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือเกษตรกรต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยจากจุลินทรีย์และสารเคมี และเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานมาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้จัดทำยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาการผลิตทั้งระบบตั้งแต่ระดับฟาร์ม สถานที่รวบรวมผลผลิต ห้องเย็น และโรงงานแปรรูป

โดยให้การรับรองสินค้าที่ได้มาตรฐาน GAP GMP และ HACCP แก่ผู้ประกอบการระดับต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ในปีที่ผ่านมา ได้มีการรับรองระดับฟาร์มจำนวน 104,918 ฟาร์ม โรงงานแปรรูป จำนวน 1,269 โรงงาน และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าเพื่อการส่งออก จำนวน 326,559 ตัวอย่าง ซึ่งปัจจุบันสินค้าเกษตรส่งออกของไทยได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีการตีกลับสินค้าส่งออกลดลง เห็นได้จากการส่งออกไก่เนื้อไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 5% หลังจากประเทศไทยญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อไก่สดแช่แข็งตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เนื่องจากการระบาดของไข้หวัดนก ทำให้ส่งออกได้เฉพาะไก่แปรรูปแล้วเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่า

การผลิตไก่เนื้อของไทยได้มีการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน มีระบบการผลิตที่ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยืนยันแหล่งผลิตได้ “ผลจากการพัฒนามาตรฐานของสินค้าเกษตร ยังตกถึงมือเกษตรกรไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากยังมีช่องว่างของผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับกับผู้ประกอบการที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม กระทรวงเกษตรฯ จึงดำเนินการโครงการตลาดเกษตรกร (Farmers Market) ขึ้นทุกจังหวัด ตั้งแต่ปลายปี 2557 เป็นต้นมา เพื่อให้เกษตรกรได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้ามาตรฐาน เพิ่มช่องทางจำหน่ายลดความเสี่ยงจากการส่งออก อันเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนในระดับฐานรากตามแนวทางการตลาดประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล” รองเลขาธิการ สศก.กล่าว

สศก.ส่งทีมวิจัยวางฐานพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-พม่า

นายชวพฒ อินทรเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศท.2 ได้บูรณาการร่วมกับ สศท.1 และ สศท.12 ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจการเกษตรจากการเปิดประชาคม อาเซียน กรณีสึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา การบริหารจัดการสินค้าเกษตรนำเข้า เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจการเกษตร

ทั้งนี้ในปี 2558 มูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ประมาณ 68,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 8 เนื่องจากมูลค่าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ส่วนมูลค่าการนำเข้าพบว่าเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากมีการนำเข้าสินค้าที่ถูกกฎหมายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในอนาคต

คาดว่า แนวโน้มมูลค่านำเข้าอาจลดลง เนื่องจากการค้าสินค้าเกษตรไทย-เมียนมาที่ผ่านด่านแม่สอด มีข้อจำกัดหลายประการ อาทิ เมื่อขนส่งทุกระเบียบการนำเข้า-ส่งออกของไทยที่เข้มงวด และความไม่พร้อมของเอกสารการค้าจากประเทศเมียนมา ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการชะลอตัว และอาจลดลงจนปิดกิจการในอนาคตหากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ลูกค้าของผู้ประกอบการหลายรายที่ไม่ได้รับความสะดวกเริ่มหันไปทำการค้ากับผู้ประกอบการ ผ่านด่านชายแดนอื่น เช่น ด่านเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพราะมีขั้นตอน พิธีการ รวมถึงทุกระเบียบที่ผ่อนปรนมากกว่า ทั้งนี้ ผลงานวิจัยดังกล่าว จะมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมให้รอบด้าน และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2559 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจสำหรับใช้ประโยชน์ต่อไป

เจื่อม.44ทวงที่ดินสปก.

โพสต์ทูเดย์ - นายฯ รับจะเซ็นมาตรา 44 พันนายทุนรุกที่ดินรัฐ พร้อมสอบ ส.ป.ก.ด้วยเหตุใดปล่อยปล่อยให้ออกโฉนด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยถึงกรณีที่ดิน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะทำร่างประกาศมาตรา 44 เพื่อสั่งการให้ผู้ที่ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป มาแสดงตัวและนำหลักฐานการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินว่ารอเสนอเข้ามา แต่เป็นการใช้เพื่อให้ ส.ป.ก.ไปตรวจสอบ ไม่ใช่ให้ไปเรียกนายทุนเข้ามาพูดคุย กรณีที่นายทุนบุกรุกที่ดินของรัฐกำลังดำเนินการพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่ก็ต้องฟ้องเอาคืน แต่ถ้ามีโฉนด ก็ต้องดูโฉนดว่าที่ดินได้มาถูกต้องหรือไม่ เรื่องนี้ไม่่ง่ายที่จะใช้มาตรา 44 สั่งการ เพราะต้องพิสูจน์ทราบก่อนว่าที่ดินและโฉนดที่ได้มาถูกต้องกฎหมายหรือไม่เสียก่อน หากไม่ตรวจสอบก่อนจะถูกฟ้องร้องกลับ

“ผมต้องเคลียร์ทุกเรื่องเหอ ต้องทำเองเหอ คุณต้องเข้าใจการทำงานระบบของประเทศ แล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องเขาจะทำอย่างไร เสนอขึ้นมาจะดูให้ จะเห็นให้ ถ้าเขาไม่

บุกรุกก็ไปยึดคืนมาไม่ได้ แต่ถ้าไม่มีหลักฐานเราก็ดำเนินการ” นายกรัฐมนตรี กล่าว พล.อ.ประยุทธ์ ย้ำว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้เข้าทวงคืนผืนป่าจำนวนมาก แต่ที่ดินของรัฐบาลบุกรุกกว่า 4.6 ล้านไร่ เพราะฉะนั้นทุกอย่างมีขบวนการและมีขั้นตอนของกฎหมาย

“หากทำเรื่องขึ้นมาจะเห็นให้ ผมขอให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วย เรื่องนี้ ส.ป.ก.ตัวดีปล่อยให้เกิดปัญหาแบบนี้มานานแล้ว ผมจะตรวจสอบ ส.ป.ก.ด้วยว่าออกโฉนดแบบนี้ได้อย่างไร ปล่อยให้คนมายึดครองโฉนดไปขายให้นายทุนได้อย่างไร เรื่องนี้นายทุนไม่ได้ไปบุกรุกเอง” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้น นายสรเสรีชัย อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า ได้เตรียมเสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา 44 เรียกนายทุนที่ถือครองที่ดินของรัฐในเขต ส.ป.ก.ที่มีพื้นที่ 500 ไร่ขึ้นไปมาแสดงตน หลังจากที่นายฯ ได้ให้สัญญาณมาก่อนหน้า โดยให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเข้ามาช่วยดูแล หลังที่การก่อนหน้าเคยเสนอไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว แต่ไม่ได้รับการตอบรับ จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีได้ไปมอบ

เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้กับสหกรณ์ระบ่าที่ จ.อุทัยธานี ที่จัดให้กับสหกรณ์ แทนการจัดให้บุคคลเพื่อป้องกันการขายเปลี่ยนมือ โดยนายกรัฐมนตรียังได้ให้กระทรวงเกษตรฯ ทำโครงการลักษณะนี้ ทำให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีฯ ไฟเขียวให้กับ ส.ป.ก.ทำรายละเอียดร่างมาตรา 44 เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม ทั้งนี้ จากข้อมูลของ ส.ป.ก. พบว่า ปัจจุบันมีผู้ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ขนาด 500 ไร่ขึ้นไปจำนวนกว่า 500 ราย ที่พบการบุกรุกครอบครองพื้นที่ ส.ป.ก.โดยมิชอบในพื้นที่ 33 จังหวัด รวมแล้วกว่า 5 แสนไร่

ขณะที่ผลการจัดที่ดินสะสม ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559 ทั้งที่ผ่านการอนุญาตจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) และมอบ ส.ป.ก.4-01 มีทั้งหมดทั่วประเทศ 2,170,602 ไร่ 2,888,411 แปลง รวมพื้นที่ 34,704,110 ไร่ ส่วนที่ถูกเพิกถอน ส.ป.ก.4-01 มีทั้งหมด 6,020 ไร่ 6,728 แปลง รวมพื้นที่ 88,963 ไร่ ในจำนวนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกเพิกถอนมากที่สุด 58,290 ไร่ รองลงมาคือภาคเหนือ 11,065 ไร่ ภาคใต้ 10,392 ไร่ และภาคกลาง 9,216 ไร่



ร่วมมือ : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสทกรณ แสดงความยินดีกับ เบน คิง ในโอกาสได้รับตำแหน่ง เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมหารือแนวทางการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ที่กระทรวงเกษตรฯ

เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านคาสนองนโยบายแปลงใหญ่รัฐบาล หวังยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

พลโทประสาธ สุขเกษตร เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ได้กำหนดนโยบายสำคัญในการ ส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่และ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ระดับพื้นที่ ที่มีการดำเนินงานในลักษณะ การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยหลายๆ ราย เพื่อวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการ ในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัด ต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แต่ เกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่และ ทำการผลิตเอง ดังนั้นจึงได้ร่วมกับกรม ส่งเสริมสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานภายใต้โครงการแปลงใหญ่ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและมุ่งเน้นใน การพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของ เกษตรกรในพื้นที่ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสับปะรดที่มีชื่อเสียงเป็น ที่ต้องการของผู้บริโภคจำนวนมาก

ดำนนายจรินทร์ อ่อนน่วม ประธาน

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรบ้านคา ราชบุรี จำกัด จังหวัด ราชบุรี หรือเกษตรกร ผู้ปลูกสับปะรด เล่าให้ฟังว่า รวมกลุ่มผู้ ปลูกสับปะรดตามโครงการพื้นที่แปลงใหญ่ ในการปลูกสับปะรด พันธุ์ปัตตาเวีย เพราะ ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ และสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรใน พื้นที่อย่างเป็นกอบเป็นกำ นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของ เกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืน โดยการรวมตัวเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายๆ หน่วยงานมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่งบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวจะเป็นปัจจัย การผลิตไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือในการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ปุ๋ย ฯลฯ ถือว่าการ รวมตัวดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดี เพราะแต่ละ หน่วยงานให้ความสำคัญกับโครงการ ดังกล่าว สำหรับพื้นที่อำเภอบ้านคา สามารถ ปลูกสับปะรดได้ตลอดทั้งปี สามารถทำ รายได้ให้เกษตรกรอย่างมั่นคง และยั่งยืน

สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ปี 59



นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าในปี 2559 นี้ มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันที่จันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีจำนวน 16 สาขาอาชีพ สถาบัน จำนวน 13 กลุ่ม สหกรณ์จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 3 สาขา

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 16 สาขาอาชีพ คือ 1) สาขาอาชีพทำนา ได้แก่ นายสันศักดิ์ วัฒนกุล จังหวัดอุทัยธานี 2) สาขาอาชีพทำสวน ได้แก่ นายอุดม วรรณรัฐ จังหวัดจันทบุรี 3) สาขาอาชีพไร่กาแฟ ได้แก่ นายดิถก ภิญโญศรี จังหวัดชัยภูมิ 4) สาขาอาชีพไร่สวนผสม ได้แก่ นายทอง หลอมประโคน จังหวัดบุรีรัมย์ 5) สาขาอาชีพปลูก



เกษตรกร



ผลิตแบบรวมกลุ่ม

นฤเสวตานนท์ จังหวัดยะลา 8) สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกรวย ได้แก่ นายอนุสรณ์ พงษ์พานิช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9) สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายหนู เกน พูลคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 10) สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายอำนาจ เดชะวงศ์สกุล จังหวัดนครปฐม

หม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางอนงค์ ศรีไชยบาล จังหวัดร้อยเอ็ด 6) สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายสมบัติ บุญถาวร จังหวัดกระบี่ 7) สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายชนธิ์

11) สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายสุริยะ ชวงศ์ จังหวัดเพชรบุรี 12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ จังหวัดกาญจนบุรี 13) สาขาการใช้วิชาเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ นายนิโรจน์ แสนไชย จังหวัดลำพูน 14) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายสมสุข เพชรกาญจน์ จังหวัดสงขลา 15) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายสิทธิศักดิ์ พันธุ์พิริยะ จังหวัดตราด 16) สาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นายบัณฑิต กุลพฤกษ์ จังหวัดตราด



กรมชลประทาน

สถาบันเกษตรกรดีเด่นจำนวน 13 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเกษตรกรทำน้าบ้านร้องประดู่ จังหวัดอุดรธานี 2) กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา จังหวัดตรัง 3) กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน จังหวัดเชียงใหม่ 4) วิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมครบวงจรบ้านกะทม จังหวัดสุรินทร์ 5) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมปลาเชียงราย จังหวัดเชียงราย 6) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านหัวขบง 2 จังหวัดหนองบัวลำภู 7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างแป้น จังหวัดยโสธร 8) กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี จังหวัดสกลนคร 9) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโพนแพง จังหวัดกาฬสินธุ์ 10) กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดสกลนคร 11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงลิง จังหวัดกาฬสินธุ์ 12) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลวังทราย จังหวัดพิจิตร 13) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางสี จังหวัดชัยนาท

สำหรับสหกรณ์ดีเด่นจำนวน 7 สหกรณ์ คือ 1) สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทองจำกัด จังหวัดกำแพงเพชร 2) สหกรณ์โคนมนิคมแม่แดงจำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 3) สหกรณ์เดินรถกระท่อมแบนจำกัด จังหวัดสมุทรสาคร 4) สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณจำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ 5) สหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจจำกัด กรุงเทพมหานคร 6) สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 7) สหกรณ์เครดิตยูเนียนเขื่อนเพชรโขงจำกัด จังหวัดเพชรบุรี

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจำนวน 3 สาขา คือ 1) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายคำพันธ์ เหล่าวงษ์ 2) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายอัคระ ชิตติถาวร และ 3) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ได้แก่ นายอัคริร เหล่าสะพาน.



■ เตือนผู้ปลูกอมระบาด

ร้อยเอ็ด : นายเสน่ห์ รัตนภรณ์ เกษตร จ.ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตร จ.ร้อยเอ็ด ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการปราบปรามผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยปลอมอย่างจริงจัง ตามนโยบายของ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังพบว่า ในช่วงเวลา 3 เดือนต่อจากนี้ไป จะมีบุคคลบางกลุ่มผลิตปุ๋ยปลอมหรือปุ๋ยไม่เต็มสูตร ออกมาจำหน่ายให้เกษตรกร ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ำลง หากเกษตรกร หรือ ผู้นำท้องที่ กำหนดผู้ใหญ่บ้าน พบเบาะแสหรือมีสงสัยว่ามีผลิตภัณฑ์เป็นปุ๋ยปลอม รวมถึงสารกำจัดศัตรูพืชปลอม หรือร้านค้าจำหน่ายปุ๋ยปลอม สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชปลอม ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตร จ.ร้อยเอ็ด โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บตัวอย่างปุ๋ย สารเคมี ไปตรวจสอบ หรือประสานงานนักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1-8 ที่ตั้งภายใน จ.ร้อยเอ็ด สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) โทร.1135 หรือสารวัตรเกษตร โทร.0-2940-4535

สภาเกษตรกรฯ คำนวณร่วม 'ทีพีพี'

แฉเปิดทางพืช 'จีเอ็มโอ' ขายในไทย

เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ยื่นเอกสารข้อสรุป เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิก ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership Agreement : TPP) แก่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิก ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership Agreement : TPP) ซึ่ง ณ เวลานี้ ดูเหมือนว่ารัฐบาลมีท่าทีจะดำเนินการเจรจาเข้าเป็นสมาชิก โดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งพิจารณาศึกษาให้ข้อคิดเห็นการเข้าเป็นสมาชิกความตกลงดังกล่าวนั้น ภาคเกษตรยังคงแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อการเข้าร่วม

อีกทั้งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่ ซึ่งมีข้อมูลไม่เป็นทางการระบุว่า เป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้อง อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants) ฉบับปี ค.ศ. 1991 หรือที่เรียกว่า "อนุสัญญาอุพูฟ 1991" เพื่อเตรียมการเข้าร่วมเป็นสมาชิก TPP

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า จากการสังเกตการณ์ท่าทีของรัฐบาลแล้ว ดูเหมือนว่ารัฐบาลมีท่าทีที่จะเข้าร่วมการเป็นสมาชิกใน 1-2 ปีนี้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์รับหน้าที่เร่งพิจารณาข้อมูลและสรุปข้อคิดเห็น ขณะที่ภาคปศุสัตว์คัดค้าน ล่าสุดคือการเปิด



เวทีรับฟังข้อคิดเห็นโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งได้ติดตามศึกษาวิเคราะห์ความตกลง TPP มาโดยตลอด เห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกความตกลงจะไม่ใช่ผลดีต่อเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม แม้ว่าจะมีการเปิดเวทีจากภาคเกษตรหลายครั้ง รัฐบาลก็ยังคงมีแนวโน้มเข้าร่วม

"หากอนาคตรัฐบาลจะเข้าร่วม TPP จริง กรณีไม่มีทางเลือกและเลี่ยงไม่ได้ ภาคเกษตรเราก็เลี่ยงไม่ได้เช่นกัน คงต้องมีเสียงคัดค้านจากเกษตรกรทั่วประเทศในไม่ช้า เพราะทีพีพีจะมีผลกระทบกับเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ หากมองภาพรวมแล้วไทยยังไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมทำความตกลงนี้ ควรให้เกษตรกรมีการพัฒนาตนเองจากการผลิตที่ขายวัตถุดิบเป็นมีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และมุ่งการผลิตที่มีคุณภาพ มีความแตกต่าง เพื่อให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรก่อนที่จะเข้าร่วมความตกลงใด ๆ ที่มีผลกระทบกับเกษตรกร"

นายประพัฒน์กล่าว ขณะที่ รศ.ดร.สุรวิษ วรธนโกรโรจน์ อาจารย์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเช่นเดียวกันว่า การเข้าร่วมทีพีพีเป็นสิ่งที่ไทยอาจเลี่ยงไม่ได้ และมีแนวโน้มว่ารัฐบาลเห็นด้วยในการเข้าร่วมทีพีพี ดังนั้นก่อนที่จะถึงเวลานั้น ภาคเกษตรต้องพร้อมปรับตัวสำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบต่อทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับพันธุ์พืช ทรัพย์สินชีวภาพ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามความตกลง TPP ข้อบทที่ 18 ว่าด้วย "ทรัพย์สินทางปัญญา" ข้อ 18.7 ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิก TPP ต้องให้การรับรอง หรือเข้าเป็นสมาชิกของสนธิสัญญา อนุสัญญา พิธีสารระหว่างประเทศ อีก 9 ฉบับ โดยมี "อนุสัญญาอุพูฟ 1991" และ "สนธิสัญญาบูคาเปสต์" เป็นสนธิสัญญา/อนุสัญญา 3 ใน 9 ฉบับที่ต้องให้การรับรอง หรือเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งจะมีผลให้ประเทศไทยต้องยอมรับการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา จะก่อให้เกิดผลเสียหลายต่อเกษตรกร ภาคเกษตรกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ด้วยวิธีการตัดต่อพันธุกรรมเป็นพืช "จีเอ็มโอ" เนื่องจากไม่ได้มีการบัญญัติวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชไว้ในอนุสัญญาพอฟ 1991 ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ยังไม่ชัดเจนในผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นจากพืชจีเอ็มโอ ซึ่งหากเกิดสถานการณ์ของการผูกขาดด้านพันธุ์พืช รวมไปถึงภาคปศุสัตว์

ด้าน นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน กล่าวว่าการยอมรับกลไกการคุ้มครองนักลงทุน (SDS) ตามความตกลง TPP จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติสามารถฟ้องร้องรัฐบาลได้ ในกรณีที่มีการดำเนินนโยบายที่ถูกต้องคือการขจัดขวางการลงทุน หรือส่งผลกระทบต่อรายได้ผลตอบแทน และการดำเนินงานของบริษัท เช่น หากรัฐบาลผลิตเมล็ดพันธุ์แจกจ่าย หรือจำหน่ายเกษตรกรในราคาถูกจนส่งผลกระทบต่อยอดขายเมล็ดพันธุ์ของบริษัทที่เข้ามาลงทุน หรือรัฐบาลออกกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพที่ถูกตีความว่าสร้างผลกระทบต่อการค้าเข้าพืชจีเอ็มโอ เพื่อมาปลูกในประเทศ เป็นต้น นักลงทุนต่างชาติสามารถฟ้องร้องรัฐบาลผ่านกลไก "อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ" ซึ่งจากการศึกษาพบว่าอนุญาโตตุลาการที่พิจารณาและตัดสินข้อพิพาทมักจะเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรืออยู่ในคณะกรรมการบริหารของบริษัทเอกชน จึงมีความเป็นไปได้สูงที่อนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะโน้มเอียงปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์หรือปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนมากกว่าที่จะพิจารณาข้อพิพาทด้วยความเป็นอิสระเป็นกลาง โดยเที่ยงธรรม

นางสาวกรรณิการ์ยังตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณาข้อศึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยสถาบันปัญญาวิวัฒน์ ทำให้ไม่มีการเปิดเผยการรายงานต่อเกษตรกรให้รับรู้ และจากการศึกษา FTA และบทเรียนที่ผ่านมา ภาคเกษตรและหลายอาชีพได้รับผลกระทบหนักเมื่อไม่สามารถปรับตัว ตั้งรับมือไม่ได้ก็ล้มเลิกกิจการกันไปหลายราย นางสาวกรรณิการ์กล่าว

ดังนั้นภาคเกษตรขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้พิจารณาการจะเข้าเป็นสมาชิกความตกลง TPP ด้วยความรอบคอบ โดยมีข้อเสนอต่อรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการ คือ 1.ขอให้เปิดเผยผลการศึกษาและให้ภาคเกษตรได้มีส่วนร่วม 2.ขอให้มีการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมเป็นไปได้ในการเลือกยุทธศาสตร์การเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ RCEP แทนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง TPP 3.ขอให้รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้โอกาสนี้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมของไทย เช่น การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพื่อยกระดับภาคเกษตรไทยให้มากขึ้นเสียก่อนการตัดสินใจเข้าร่วม

กรณีที่นายสรรเสริญ อัครจินตนา สเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ระบุว่า จะเสนอรายงานผลการทำประชาพิจารณ์ “วังน้ำเขียวโมเดล” ให้ รวม.เกษตรฯ เพื่อเสนอให้นายกฯ

ประกาศใช้มาตรา 44 ยึดคืนพื้นที่รีสอร์ทและโฮมสเตย์ 12 แห่ง จากผู้ถือครองผิวดินอุปสรรค 2 พันราย จากผู้ถือครองทั้งหมด 6,412 ราย ในพื้นที่ 2.4 แสนไร่ เพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์

ตามแนวทางของนายกฯไม่ต้องไปไล่ทุบหรือ ให้หาทางออกเพื่อการพัฒนา โดยยึดคืนมาเป็นของรัฐ และกรมธนารักษ์จัด



เก็บค่าเช่าเรื่องนี้ชาวบ้านรับได้ และควบคุมพื้นที่ใช้ภาพถ่ายทางอากาศทุก 4 เดือน

จะใช้โมเดลนี้กับทุกพื้นที่ที่ดึงอำนาจมาไว้ส่วนกลางเพื่อปรับแก้ทั้งประเทศจากเดิมให้อำนาจคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ที่ปล่อย-ปละละเลย เรียกปรับผลประโยชน์ เมื่อเป็นคดีก็มี

ความล่าช้ามาก ทั้งนี้จะเสนอให้นายกฯใช้มาตรา 44 เป็นรูปธรรมเสียที.

แก้ปัญหาผู้ถือครองพื้นที่ ส.ป.ก.ผิดกฎหมายทั่วประเทศมีนายทุนถือครองเกิน 500 ไร่ขึ้นไปในพื้นที่ ส.ป.ก. 5 แสนไร่ 33 จังหวัด โดยยึดคืนตามแผนที่แนบท้ายคำสั่ง กสช.

และ ส.ป.ก.จะดำเนินคดีอาญาผู้บุกรุกรายใหญ่ทั้ง 500 ราย

เป็นแนวทางของ ส.ป.ก.ที่เชื่อว่าตรงใจประชาชน เพียงแต่แนวทาง “วังน้ำเขียวโมเดล” เห็นมีหลายคนประกาศกันขึงขังมาแล้วหลายรอบ

ถึงจุดที่ต้องเร่งปฏิบัติจริงจัง ทำให้เห็น

สังคมการเมือง

เซ็ตเฟซ-ไลน์ไม่ลับจับตา'นายทุน'รุกที่

● หลายคนคิดว่าเซ็ตเฟซบุ๊กกับไลน์แบบสองต่อสองเป็นความลับเสมอ **อานนท์ นักรา** ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน เตือนว่าตอนนี้ไม่มีอะไรลับโปรแกรมทางโซเชียล แอ็กได้หมดทางเทคนิค

ดูตัวอย่าง 8 มือโพลต์

● ส่วนการจับกุมผู้เคลื่อนไหวทางการเมือง **พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ** ผอ.สำนักสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า มองว่า จะไม่กระทบการทำประชาคมติ ร้างธรณ. เพราะสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว

ผ่านตอนไหน



อานนท์ นักรา

เอกชัย ศรีวิลาศ

● ใครจะรวมจวกกกกเหลือักประชาคมติของกกต.ว่ากำกวมอย่างไร แต่ **อมรวาณิชวิวัฒน์** โฆษก กรธ. ยืนยันในส่วนของกรธ.ที่เตรียมเดินสายเผยแพร่ร่างธรณ.จะยึดตามกรอบของกกต.อย่างเข้มงวด

6 ใต้-8 ไม้ได้

● **พล.อ.ทวีป เนตรนิยม** เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แนะนำวิธีปฏิบัติต่างๆ ตามกติกาประชาคมติ แต่ทำความเข้าใจกับกฎเหล็กที่กกต.แจ้ง



ทวีป เนตรนิยม

ฉัตรชัย สาริกัลยะ

แล้วปฏิบัติตามนั้น รับรองไม่มีปัญหา

ถ้าถูกถามล่ะ?

● สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ชง **พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ** รมว.เกษตรฯเสนอนายกฯ ใช้มาตรา 44 ยึดคืนพื้นที่ส.ป.ก.จากผู้ถูกรายใหญ่ 500 ราย ราว 5 แสนไร่ ใน 33 จังหวัด

แ่วว่ามีนักการเมืองด้วย

● **พล.อ.อภัยรา เกิดผล** หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข ยืนยันอีกครั้งแม้จะย้ายพล.ท.นักรบ บุญบัวทอง ออกจากเลขานุการ ซึ่งเป็นไปตามวาระ แต่การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังลุยเต็มสูบ

ไม่หยุดชะงัก

● วันนี้ (4 พ.ค.) **วิชา มหาคุณ** ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นโต้โผจัดงานเสวนาเรื่อง “เอกสารลับปานามา เพื่อความโปร่งใส คุณธรรม และจริยธรรม” มี **พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ** ประธานป.ป.ช.เปิดงานที่สำนักงานป.ป.ช.

● วันนี้เช่นกัน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (บก.นรด.) จัดงานวันกำลังสำรองประจำปี '59 **พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ** รองนายกฯ เปิดงานที่บก.นรด. วันกำลังสำรอง คือ 6 พ.ค. แต่ปีนี้ตรงกับหยุดราชการจึงจัดงานล่วงหน้า

จัดเป็นครั้งที่ 12